

*

Số: 25 -BC/ĐU

BÁO CÁO
Kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng ủy báo cáo kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ yếu tháng 5/2018:

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên gắn với triển khai nhiệm vụ chuyên môn; coi trọng công tác tuyên truyền, thông tin thời sự chính sách trong cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc (kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5), ngày sinh nhật Bác (19/5), ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6);

- Chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 26/4/2018 của Đảng ủy về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo các chi bộ tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan chính quyền lần thứ I, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành.

- Chuẩn bị báo cáo và các điều kiện phục vụ đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả hơn 02 năm thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo các Ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy xây dựng các báo cáo để chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ trong toàn Đảng bộ Cơ quan chính quyền (*Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy giai đoạn 2015 – 2020; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 25/6/2016 của Đảng ủy về việc tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan chính quyền giai đoạn 2016-2020; Báo cáo*

sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 25/6/2016 của Đảng ủy nâng cao công tác tư tưởng trong Đảng bộ giai đoạn 2016 – 2020).

- Chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/4/2018 về việc thực hiện Đề án 07 của Huyện ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dung đăng ký đã được phê duyệt theo từng quý.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy và UBKT ĐU theo kế hoạch; chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 26/4/2018 về việc giám sát thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; ban hành Quyết định số 35-QĐ/ĐU ngày 10/5/2018 về việc thành lập các đoàn giám sát giữa nhiệm kỳ việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Hoàn thành và triển khai tới các chi bộ trong toàn Đảng bộ việc lập mới thư điện tử công vụ cho từng cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm gửi/nhận các văn bản của Đảng ủy qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Giang tới toàn thể cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên của chi bộ trong toàn Đảng bộ để kịp thời nắm bắt các thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy triển khai trên các lĩnh vực.

- Lãnh đạo các chi bộ lãnh đạo chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn; bám sát chương trình công tác tháng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, đặc biệt là việc xây dựng các báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Một số kết quả nổi bật là:

+ Về lĩnh vực kinh tế: Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện từ nay đến 2020; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Thực hiện tốt việc chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân và cây ăn quả; tổ chức tiêm phòng 415.810 liều vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra; tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án "ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng chè Yên Thế năng suất, chất lượng phục vụ xuất khẩu" tại các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến. Quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và chăm sóc rừng; chỉ đạo rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất gỗ, băm gỗ trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định của pháp luật;

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển cơ bản ổn định với những sản phẩm chủ yếu may mặc, gạch không nung, gỗ bóc ...; Công tác thu - chi ngân sách và quản lý tiền và tài sản cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt đảm bảo đúng chế độ quy định; lập danh mục thực hiện làm đường giao thông nông thôn của các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh lồng ghép với Nghị quyết số 18 của HĐND huyện; hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Cầu gò, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng 11 công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 09 công trình; cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 26 hộ gia đình, cá nhân. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên, môi trường, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho 12 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích: 25.274m², thu hồi và cấp đổi 357 giấy chứng nhận QSD đất tại xã Tân Hiệp với diện tích 409.400,4 m²; tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

+ Về Văn hóa - Xã hội: Chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, đề nghị công nhận lại, công nhận đạt chuẩn năm 2018 các trường trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội đồng thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra chuyên ngành các trường theo kế hoạch. Các cơ sở khám chữa bệnh luôn đảm bảo trực 24/24 giờ. Tổng số lượt khám chữa bệnh trong tháng trên địa bàn huyện: 14.966 lượt. Trong đó, tuyến huyện là 10.216 lượt, tuyến xã là 4.750 lượt. Tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 với gần 200 đại biểu tham dự. Thành lập các Tổ kiểm tra ứng dụng CNTT, kiểm tra Đài truyền thanh cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị năm 2018; quan tâm chỉ đạo công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề, thực hiện tốt việc giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018 tiếp tục được quan tâm.

+ Về lĩnh vực nội chính: Duy trì việc kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và các chế độ, chính sách (nâng phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương...) đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng, kịp thời theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt các quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp định kỳ 17 lượt người; tiếp thường xuyên 08 lượt người; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện dứt điểm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chính

- Báo cáo kết quả hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Quyết định giám sát giữa nhiệm kỳ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Báo cáo kết quả tháng 5/2018

- Chương trình công tác tháng 6/2018

- Một số văn bản chỉ đạo khác.

Trên đây là kết quả lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy cơ quan chính quyền./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- Văn phòng Huyện ủy;
- Lưu: VPĐU.

Bản điện tử:

- TT Huyện ủy (b/c);
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các đ/c đảng ủy viên;
- Các chi bộ, cơ quan trực thuộc Đảng bộ.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ



Nguyễn Văn Thanh